



## ข่าวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

### เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายชัยวัฒน์ สุภอรรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือจาก ผู้บริหาร โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการร้านค้าต่างๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ด้วยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันมีจำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน แต่ข้อเท็จจริงพบว่ามีประชากรแฝงที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ใช้แรงงานประมาณถึง ๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่าเป็นประชากรแฝงที่มาก จึงมีปัญหาหลายอย่างติดตามมาโดยเฉพาะในเรื่องระบบสาธารณสุขปกคที่ยังขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ำ ริมฟุตบาท ภูมิทัศน์ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร ซึ่งขณะนี้ เทศบาลฯ ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาปรับปรุงสาธารณสุขปกคดังกล่าว

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาด เป็นเมืองน่าอยู่ มีแม่น้ำ มีฟุตบาทที่สวยงาม ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง เรื่องน้ำเสีย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำทุกเส้นทาง เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดถึงตาย ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการต้องได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรี

ปัญหาของการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าอยู่ข้างต้น คือ เรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอ มีงบเพื่อการพัฒนาเพียง ๑๐ - ๒๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องใช้อย่างคุ้มค่า พัฒนาให้ครบทุกด้าน และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่ต้องแก้ไขในแต่ละวัน ดังนั้นหากต้องการให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองสวยงาม ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ ๔๐,๐๐๐ คนนี้ จะต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพราะประชากร ๑ คน จะมีเงินสนับสนุนหัวละ ๑,๐๐๐ บาท หากคิดเป็นงบประมาณต่อปีเมืองกำแพงเพชรจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ ๔๐ ล้านบาทงบประมาณดังกล่าวกลับไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากประชากรแฝงยังมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลทำให้ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชรต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้รับงบประมาณมาพัฒนากว่า ๔๐๐ ล้านบาท

ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร โรงเรียนและสถานศึกษา ผู้บริหาร สถานที่ใช้แรงงานต่าง ๆ ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ประชากรแฝงดำเนินการดังนี้คือ

๑. ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาล โดยอาศัยบ้านญาติพี่น้อง หากไม่มีญาติพี่น้องให้แนะนำย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใน โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสำนักงาน หรือโรงงาน ที่ทำงานอยู่ได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด และวิธีดำเนินการได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทร. ๐๕๕ - ๗๑๘๒๐๐ ต่อ ๑๐๔,๑๐๕

๒. นอกจากนี้แล้วนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้ภายในเขตเทศบาลโดยไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ ภูมิลำเนาของตนเองได้ ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในหมู่นักศึกษา

๓. เพื่อเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเป็นประชากรของเมืองกำแพงเพชร จะมีส่วนประมาณพัฒนาเมืองกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ สุภอรรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้บริหาร โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการร้านค้าต่างๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในครั้งนี้